

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-TTra
V/v công khai thông tin về vi phạm và
việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai
trên địa bàn tỉnh Nam Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 6280/BTNMT-ĐĐ ngày 17/9/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh Nam Định đã có Văn bản số 919/UBND-VP3 ngày 18/9/2024 giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh công khai các trường hợp vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; đồng thời gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ kết quả rà soát, tổng hợp; UBND tỉnh Nam Định đã có Văn bản số 1050/VPUBND-VP3 ngày 17/10/2024 giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định căn cứ hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, tổ chức thực hiện công khai thông tin về vi phạm và việc khắc phục vi phạm pháp luật về đất đai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định.

Để thực hiện đầy đủ nội dung Văn bản số 6280/BTNMT-ĐĐ ngày 17/9/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường gửi danh sách công khai các trường hợp vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai tại tỉnh Nam Định đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

(có danh sách các trường hợp đăng công khai theo Biểu 1 và Biểu 2 gửi kèm)

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tiếp tục theo dõi, tổng hợp và báo cáo các trường hợp tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai để đăng công khai theo đúng quy định và yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Trung Kiên

